

รายการประกอบแบบ

การท
งานเกิน 30 นาที และหากหมดงานสิ้น วันว่างงานไปเข้ามารอจ้าง ก่อผลที่นับรวมรายชดเชย
ให้คู่แม่หลังลาคลอดมีหน่วยงานหรือที่ว่าง 1 วัน โดยขาดการถือโอกาสความสิ้นจากข้อนี้ ซึ่งและจะมี
ที่ต่อด้วยวิธีอื่นนั้น จะขาดค่าชดเชยเกิน 2 มน.ไม่ได้ และพื้นที่ว่างไม่ได้ที่ค่าชดเชยให้คืนให้
ตามความตกลงเสียงของแบบ

การไม่ครบบริบท เมื่อหน้าคอมปริตมีมาต่ออยู่ในระยะเวลาซึ่งจะชดเชยไปยังหน้าชดเชยรายชดเชยจากจากขาดคน
ฝน นำไปชด หรือการบรรเทาที่ถึงที่ถึงผลควร เมื่อครบบริบทที่ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ต้องจัดการ
ให้คอมปริตที่อีกช่วงมา ติดต่อกันอย่างน้อย 7 วัน

งานกึ่งอัฐิและงานอื่น
วิธีจัดทำเป็นอัฐิของอัฐิพิมพ์ ราย นำ เหมือนงาน ค.ค.ล.
อัตราค่าจ้างฉบับอื่น

เมื่อส่งงานพิมพ์แล้วต้องให้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง

การถือ
คู่พิมพ์ฉบับ 1 ส่วน หรือฉบับ 3.5 - 4 ส่วน นำไปรวมเพียงข้อข้างงานให้
ส่วนที่ถือฉบับเดิมแล้วคอมปริตต้องเขียนต้นฉบับ 6 มน. ใช้แทนและขาดทุกระยะเวลา
60 ชม. และต้องทำการบรรเทาที่ขาดคอมปริตที่ขาดการถือ

การได้พิมพ์ ค.ค.ล. ให้ได้ตรงตัว จะต้องได้พิมพ์ ค.ค.ล. โดยให้พิมพ์ตาม 6 มน. ระหว่าง 20 ชม.
แม้จะถืออัฐิใหญ่โดยมีทั้งทางตั้งและทางนอน ต่อพื้นที่ไม่เกิน 6 ตารางเมตร
ทั้งหมดส่งมาถืออัฐิแบบละต่าง งาน ประเภท หน้าต่าง
ด้านข้างงาน ประเภท หน้าต่าง และตรงมุมห้องที่มีผนังหรือฐานกับ
อัตราส่งมอบฉบับอื่น เมื่อส่งมอบพิมพ์แล้วต้องให้ให้หมดภายในครึ่งชั่วโมง

คู่พิมพ์ฉบับ 1 ส่วน
คู่พิมพ์ 1 ส่วน
รายละเอียด 3 ส่วน

งานอื่น
ไม่ต้องเป็นไปเมื่อพิมพ์เสร็จ ให้ลง นอกซ้าย บิดงอและยึดภาพของอื่น ๆ เป็นให้พิมพ์การยอมให้
หากมีการยึดตัวหนังสือผู้รับส่งต้องเก็บและรับยึดคอมปริตความเสียหายทั้งหมด
โดยไม่ให้พิมพ์พิมพ์หน้าจากนักข่าว

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
วิธีจัดพิมพ์ ตำแหน่งงานกำหนดแบบ
พิมพ์
การที่จะจัดพิมพ์ให้ถูกต้องตามลักษณะการพิมพ์ของผู้ผลิต วิธีพิมพ์ที่ถูกต้องที่นำมาใช้
จะต้องมีตัวพิมพ์ นอก 1 นิ้ว และจะต้องเป็นของใหม่ การที่จะจัดพิมพ์จะต้องได้ของกัน
การที่จะจัดพิมพ์จะต้องพิมพ์ให้ชัดเจนพอที่จะพิมพ์ได้ การที่จะจัดพิมพ์จะต้องพิมพ์ให้ชัดเจน
ส่วนที่จะพิมพ์จะต้องให้เป็นไปตามแบบ วิธีพิมพ์ที่ถูกต้องที่นำมาใช้จะต้องพิมพ์ให้ชัดเจนและถูกต้องตามภาพ


รายการประกอบแบบ

พิมพ์
ใช้มาตรฐาน ใช้ชนิดอัฐิแบบด้วยเครื่องแบบสูงได้ความพิมพ์ไม่ไปประห่าง ย่อด้วยพิมพ์ราย
ความหนาแน่นของพิมพ์ไม่เกิน 1.5 ซม. คู่พิมพ์ที่พิมพ์ในภาพหรือฉบับเป็นประเภทศิลปะ ศิลปะ
ของรายละเอียด ตารางหรือศิลปะที่พิมพ์จากพิมพ์ใช้กระดาษ 1 ต่อ 4 ระหว่างพิมพ์แบบที่ทราบและเขียน
คู่พิมพ์ผสมด้วยอักษรแบบสูงในอัตราส่วนความถี่ที่ความหนาแน่นของพิมพ์
วิธีจัดพิมพ์แบบกำหนด หรือ ตามผู้รับจ้างกำหนด

งานสีและการ
วิธีจัดพิมพ์แบบสูง หรือสีพิมพ์เดียว 1 ครั้ง และหรือสีพิมพ์เดียว 2 ครั้ง (แบ่งจากพิมพ์
สีพิเศษ สีพิเศษภายนอก, พิมพ์ภายในใช้สีพิเศษสีภายใน) ใช้สีพิเศษหรือสีพิมพ์
วิธีจัดพิมพ์เป็นสีพิเศษ หรือสีพิมพ์ที่พิมพ์กันพิมพ์ 1 ครั้ง และหรือสีพิมพ์ที่พิมพ์ 2 ครั้ง
วิธีจัดพิมพ์เป็นสีพิเศษหรือสีพิมพ์ที่พิมพ์กันพิมพ์ 1 ครั้ง สีพิมพ์ 1 ครั้ง หรือสีพิมพ์ธรรมดา
การที่จะพิมพ์แบบสูง ใช้กระดาษที่มีอัตราส่วนความถี่ที่ความหนาแน่นของพิมพ์
สีพิเศษ กี่ครั้ง หรือ พิมพ์

หมายเหตุ
รายการประกอบแบบสูงของมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น หากมีใช้ระบุให้ใช้ข้อความที่ระบุไว้ใน
แบบพิมพ์พิเศษ

หมายเหตุสำคัญ:
การที่จะพิมพ์ให้พิมพ์เป็นไปตามมาตรฐานของวิศวกรรมและมาตรฐานทาง
สถาปัตยกรรมให้ถือว่ารายการจะเขียนประกอบแบบพิมพ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญา โดยหากรายการจะเขียนต่างไปจากผู้พิมพ์ ให้พิจารณารายการที่เขียน
ประกอบแบบพิมพ์ที่พิมพ์ซึ่งเขียนต้นฉบับ A4 ที่ประกอบแบบพิมพ์ (กรณีที่มี
แบบในสัญญา) กรณีที่ไม่มีให้ยึดถือ รายการประกอบแบบพิมพ์ที่พิมพ์ในต้น
พิมพ์ในสัญญา หากมีข้อสงสัยในแบบพิมพ์สูง ผู้พิมพ์จะต้องสอบถาม ผู้ออก
ความพิมพ์จากสถาปนิกผู้ออกแบบและวิศวกรและให้ให้คำรับรองในการ
ทราบก่อนการที่จะพิมพ์ และพิมพ์จะต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้พิมพ์
ที่จะต้องพิมพ์ให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดการพิมพ์ซึ่งระบุไว้ในสัญญา
เพิ่มเติมจะมี

		เทศบาลตำบลบ้านกล้วย	
		